
የጥላሁን ሕይወቱ ብቻ ሳይሆን ሞቱም አንድነትን እያስተማረን ነው። 
 

ንጋቱ ያየህ ይራድ 
ዳላስ ቴክሳስ   

 
ስሇ ጥላሁን ብዙ ተነግሯል ብዙ ተወስቷል። ልባቸው በሃዘኑ የተነካ ወጣትና ሽማግሌዎች 

ሳይቀሩ ባገኙት መንገድ ሁለ ስሜታቸውን ሲገልጹም አስተውሇናል። ገጣሚዎች እንዯ አሸን 

የፈለበት ተራኪዎች፣ ኪነተኞች በሙያቸው ያወዯሱት ተባብረው ያዘኑበት በሥራው 

መኩራታቸውን ያረጋገጡበት ወቅት ቢኖር የዚህ ታላቅ የኪነት ሰው ሞት ነበር ተብሎ ቢነገር 

ስህተት አይመስሇኝም። መታመሙን እያወቅን ይሞታል የሚሇውን ሇመቀበል አሇመቻላችን 

የፍቅራችንን የመውዯዳችንን ሃያልነት የሚያሳይ እንጂ እውነታን መካድም አልነበረም። 

ጥላሁን የሁላችንን ልብ የነካ በትዝታ ማእበል ያስዋዠቀን በዯስታ ያስፈነጠዘን በሃዘን 

ያፈቃቀረን የኪነት አባት ነበር።  

የጥላሁን የሕይወት ዘመን ችግር ያልነበረበት ነበር ብሎ መናገር ባይቻልም የሞተን መንቀፍ 

ዯግሞ ባህላችን ባሇመሆኑ ብሎም የዘመናት አገልግሎቱ ሁለንም ስህተት ይዯመስሰዋል 

በማሇት በጥንካሬው እየኮራን እንድናስታውሰው ሆነናል። 

 ልብ ላይ ነው ወይንስ ሳንባ? 
ወዴት ይሆን የፍቅር አንባ? 

ብሎ የዘፈነውን የሚያስብ ወጣት የእውነትነቱ ነገር ብቻ ሳይሆን መልስ አሇመስጠቱ 

ቢያሳስበው  አይገርምም። 

አትመልከች ሱፍ አትይ መኪና፣ 
እኔም እገዛሇሁ እድሌ ሲቃና። 

የሚሇውን ያዳመጠ ወጣት ዯግሞ የዯረሰበት ትዝ እያሇው አይኑ እንባው ቢያቀር ሁላችንም 

የምንጋራው ነውና የምንገረም አይመስሇኝም ። ይህ ትውልድ እኮ በcow boy በምእራባዊ 

የረኛ ፊልም ያዯገ የሕንድ ፊልም ከራሱ ኑሮ እያዛመዯ mother Indianን እስካሁን እንዯ 

ፍቅር እስከ መቃብር ቃል በቃል የሚያስታውስ እንዯ ሆነ መዘንጋት የሇብንም። በጥላሁን 

ሞት የተጎዳንው ሁላችንም ነንና ሁላችንም እግዜር ያጥናችሁ መባል ያሇብን ይመስሇኛል። 

ይህንን ስል የባሇቤቱን የልጆቹን ብሎም የመላ  ቤተዘመዶቹን ጉዳት ሇማቃሇል አሇመሆኑን 

ልግሇጽና ጥላሁን የሁላችን ስጦታ ጥላሁን የሁላችን ሃዘን መሆኑን ሇማጠናከር እወዳሇሁ። 



ዛሬ የዚህ ጽሑፍ መነሻ ግን የተባሇውን ሇመድገም ስሇ ጥላሁን የቀብር  ስነስርአት ሇማውሳት  

ብሎም ስሇመስቀል አዯባባይ የሐዘንተኛ ብዛት ሇመናገር ሳይሆን ሐዘኑን አስመልክቶ 

ስሇተዯረገ የውጭ ሃገር ዘገባ ሇመተረክ ነው። ጉዳዩ እነሆ የጥላሁንን ሞት በተመሇከተ 

የኤርትራ ቴሌቪዥን በአማርኛ ፕሮግራም ያስተላሇፈውን ልዩ ፕሮግራም አንድ በምእራብ 

አሜሪካ የሚኖር ጓዯኛዬ በድሕረ ገጽ ላይ ተመልክቶ እኔም እንዳየው ላከልኝና ስመሇከተው 

በጣም ስሇተገረምኩ ሁኔታውን ሇናንተ ሇማካፈል ነው። ፕሮግራሙ በኤርትራውያን 

መዘጋጀቱን ማወቅ የሚቻሇው ከቪዲዮው ላይ ያሇውን ERI TV በማየት ብቻ ይሆናል። 

የፕርግራሙ አቅራቢ አማርኛን በጥናት ሳይሆን አፍ የፈታበት ቌንቌው ሇመሆኑ ከማዳመጥ 

በስተቀር  ምስክር አያስፈልግም።  የቃላት አቀነባበሩንና አሰካኩን ያዳመጠ ዯግሞ ጎበዝ 

ከማሇት በስተቀር ምንም ማሇት የሚችል አይመስሇኝም። ግን አማርኛ ዘፈን ከተከሇከሇበት 

ሀገር ስሇ አማርኛ ዘፋኝ መተረክ ብቻ አይዯሇም ታሪኩን ከቪዲዮ ጋር አቀነባብሮ ማቅረቡ 

ግን ከልብ ገረመኝ::  

ፕሮግራሙ የሚጀምረው  

ያሳሇፍነው ጊዜ ዯስታን ያየንበት፣ 
ተመልሶ  ቢገኝ አሁን ምን አሇበት።  

በሚሇው ዘፈን መሆኑ ያጋጣሚ ይሆን? ወይስ የሃገራችን መሇያየት ያመጣውን ችግር 

ሇማንሳት የታሰበ ይሆን አልኩና እራሴን ጠየቅሁ? መልስ ማግኘት እንዯማልችል ዯግሞ ልቤ 

ያውቀዋል። ስሇ ጥላሁን ሞት የተሰማቸውን ሐዘን እነዲገልጹ  እነ በረከት መንግስተ አብ 

ሳይቀር ቀርበው ተጠይቀው ነበር። ሁለም ስሇ ጥላሁን ትልቅ የኪነት ሰው መሆን 

መስክረዋል የተሰማቸውን ሐዘንም ገልጸዋል። የድሮ ትዝታቸውን አውግተዋል። ሇኢተዮጵያ 

ሕዝብና ሇቤተሰቡ የሐዘን ማጽናኛ አስተላልፈዋል። በመጨረሻ የገረመኝ ግን ይህ 

“ሇኢትዮጵያና ሇምስራቅ አፍሪካ ሕዝብ ጉዳት ነው” ሲለ ማዳመጤን አልወዯድኩትም። 

ምስራቅ አፍሪካን በኤርትራ ምትክ ያስገቡት ያሇ ምክንያት እንዳልሆነ ግን ሇመገመት ጊዜ 

አልፈጀብኝም። በሁኔታው አዘንኩ። ሇመናገርም ሇሃዘንም ፖሇቲካዊ ትክክል ሇመሆን 

የሚዯረግ ጥንቃቄ  እንዯሆነ ተሰማኝ። ያም ሆኖ ግን የኤርትራ ሕዝብ እንዳዘነ  ከካሜራው 

ጀርባ ከመጋራጃው ባሻገር ማየት ይቻል ነበር። “የኢትዮጵያ መንገስት የጥላሁንን ቀብር 

ያሳመረው ሇፖሇቲካ ብሎ ነው” ያለኝን ግሇሰቦች  ያልኳቸው ትዝ   አሇኝ። በስልጣን ላይ 

ያለት  ባሇስልጣናት እንዯናንተው እንዯኔም ጥላሁንን እየሰሙ ማዯጋቸውን  አትዘንጉ የሚል 

ነበር። አሁንም ፕሬዚዳንት ኢሳያስም እንዲሁ መሃመድ ወርዲን ጥላሁን ገሰሰን እየሰሙ 

ያዯጉ ናቸው ብሇን ሇሰኮንድ እንኴን እናስብ:: ትዝታ እኮ መጥፎ ነገር ነው:: በመጨረሻ 

ፕሮግራሙን ያዘጋጀው ጋዜጠኛ ፕሮግራሙን ሲዯመድም ያሰማው የጥላሁን ዘፈን እንዲሁ 

ያጀማመሩ ተቀጥላ  ነበር:: 



መሇያየት ሞት ነው ሇተዋዯዯ ሰው፡ 
ስቃዬን አሳየኝ ዯርሶብኝ ብቀምሰው። 

እውነትም ኪነትና ስፖርት ድንበር አያግዯውም። ጥላሁን ከሞተም በኋላ ድንበር ጥሶ አገር 

አቌርጦ ህብረትን ፍቅርን ሰላምን ሇማምጣት ይጥር ጀመር። አንድ የማከብረው ዛሬ 

በሕይወት የሌሇ ጔዯኛዬ ያጫወተኝ ትዝ አሇኝ። የመቃብር ቦታ ሲጎበኙ በሃውልቱ ላይ 

የተጻፈውን ጥቅስ አስታውሶ ከሁለም ትዝ የሚሇው “እንዯናንተው ነበርን እንዯኛ 

ትሆናላችሁ” የሚሇው እንዯነበረ መናገሩ ትዝ ይሇኛል። እኔም እሱ ካሇው ልነሳና  ስንሞት 

ብቻ ሳይሆን በሕይወትም እያሇን ሇመከባበር ሇመፈቃቀር እንሞክር። 

ሙዚቃና ስፖርት ድንበር የሇውም ማሇትን ከተቀበልን የሕዝብን እንቅስቃሴ ሇመግታት 

የሚፈልግ መተማመን የጎዯሇው ብቻ ነው ሇሚሇው ድምዳሜ የምንስማማ ይመስሇኛል። 

የሚቀጥሇው የምንሰማው የጥላሁን ዘፈን እሩቅ ምስራቅን በአስመራ ተክተን፡ 

አስመራ ላይ ሳሇሁ ወጣቷን ወድጄ  
ትዝ ትሇኛሇች በፍቅሯ ነድጄ።  

ይሆን ይሆናል ማን ያውቃል። ብቻ መሰንበት ዯግ ነው፣እድሜ ይስጠን። 

 

  

 

 


